

แบบรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการค้ารับเงินทุกรูปแบบ
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจาะเลือด อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน กิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. มาตรการป้องกันการค้ารับเงินบน การไหลและรับของขงวิญญูแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศบาลปีใหม่	- ประกาศแผนทางการป้องกันการค้า รับเงินบน	- ป้องกันการค้ารับเงินบนที่ อาจเกิดขึ้นได้ในหน่วยงาน	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทราบ	- บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทางการและ ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน	-	-
๒. มาตรการป้องกันการค้ารับเงินบน ในการระดมการเบิกจ่ายตาม สิทธิสวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่กำหนด	- ประกาศมาตรการแนวทางการในการ เบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการ	- เพื่อป้องกันการไหลสิทธิ เกินความเป็นจริง	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทราบ	- บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทางการและ ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน	-	-
๓. มาตรการป้องกันการค้ารับเงินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ประกาศมาตรการในการปฏิบัติ และถือปฏิบัติด้วยตัวจริงกัน	- ป้องกันการค้ารับเงินบนใน การจัดซื้อจัดจ้าง - ให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิธิภาพ	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทราบ	- บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทางการและ ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน	-	-
๔. มาตรการป้องกันการค้ารับเงินบน ประเด็นการเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	- ประกาศระเบียบการทรง การคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือ ทรัพย์สินจากผู้บริจาค ให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๖อาศัย อำนาจตามความใน ข้อ ๙ แห่งประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖	- ป้องกันการค้ารับเงินบน ประเด็นการเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทราบ	- บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทางการและ ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน	-	-

แบบรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน กิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	- ประกาศมาตรการแนวทางการ กระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข - อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	- ป้องกันการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทราบ - จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทางการ ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน	-	-
๖. มาตรการแนวปฏิบัติในการรับ ส่วนแทนพิเศษ ส่วนเขตชาย ส่วน สนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่สุดของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	- ประกาศมาตรการในการปฏิบัติ และถือปฏิบัติโดยทั่วถึงกัน	- ป้องกันการรับสินบนที่ อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทราบ	- บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทางการ ถือปฏิบัติในทางเดียวกัน	-	-